

บาท/ดอลลาร์ ใช้นี้เปิดที่ 30.85 บาท แข็งค่าเล็กน้อย แนวโน้มทรงตัว กรอบ 30.7-30.9 บาท

*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 30.85 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากวานนี้ปิดที่ 30.87 บาท หลังนักลงทุนต่างชาติยังมีดีมานด์ลงทุนในเงินบาทเพราะเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำในช่วงที่มีความกังวลประเด็นเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย รวมถึงยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ในสหรัฐและยุโรป ประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 30.7-30.9 บาท

*นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 30.85 บาท แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากวานนี้ปิดที่ 30.87 บาท เนื่องนักลงทุนต่างชาติยังมีดีมานด์ลงทุนในเงินบาทเพราะมองเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำในช่วงที่มีความกังวลประเด็นเศรษฐกิจโลกว่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เพราะประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีสัดส่วนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศต่อจีดีพีในสัดส่วนที่สูง รวมถึงยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ในสหรัฐและยุโรปซึ่งเริ่มมีผลตอบแทนการลงทุนติดลบ

*ทั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มค่าเงินบาทในวันนี้จะยังเคลื่อนไหวทรงตัวเพราะยังขาดปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามากระทบ

*ประเมินกรอบการเคลื่อนไหววันนี้ 30.7-30.9 บาท

*สำหรับ ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ในช่วงระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. นี้จะมีการจัดประชุมของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางของโลก หรือ Jackson Hold symposium โดยให้ติดตามท่าทีของนายเจอโรม พาวเวล ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ว่าจะส่งสัญญาณถึงการดำเนินนโยบายดอกเบี้ยอย่างไร หลังจากก่อนหน้านี้ ถูกกดดันอย่างหนักจาก ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าก่อนหน้าเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเร็วเกินไป

*ทั้งนี้ ในปีนี้ตลาดคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยลงอีกจำนวน 2 ครั้ง

*ติดตามความคืบหน้าในประเด็นสงครามทางการค้า(Trade War) โดยในอีก 2 สัปดาห์จะมีการนัดเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐว่าจะผลความคืบหน้าออกมาอย่างไร

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 98.2230 จากวานนี้ 98.1440

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 4,442.25ล้านบาท

*วานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 11,945.65 ล้านบาท

*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 30.846 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้